

ด่วนมาก

ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๕๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ อัยการสูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMS ในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMS Web Online เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายสามารถบันทึกรายการล้างบัญชีพัสดุสินทรัพย์ ได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง พร้อมทั้งกำหนดคู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMS Web Online ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ และเปิดสิทธิการใช้งานให้กับหน่วยเบิกจ่ายแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMS Web Online เป็นช่องทางในการอำนวยความสะดวกและทำให้เกิดความคล่องตัวกับส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMS แต่ส่วนราชการระดับกรมจะต้องพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และความพร้อมของบุคลากรของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดก่อน เนื่องจากการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMS ปัจจุบันยังปรากฏข้อผิดพลาดและการปรับปรุงแก้ไขบัญชีค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความถูกต้องของรายงานการเงินของส่วนราชการระดับกรม ดังนั้น หากส่วนราชการระดับกรมใดยังไม่พร้อมจะให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMS Web Online สามารถทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์) ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อระงับสิทธิการใช้งานของการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMS Web Online ของแต่ละหน่วยเบิกจ่ายเป็นการชั่วคราวก่อนได้ และเมื่อประสงค์จะให้หน่วยเบิกจ่ายบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMS Web Online ให้ทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง (สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อเปิดสิทธิการใช้งานให้ต่อไป อนึ่ง การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรในขั้นตอนการสร้างข้อมูลสินทรัพย์จะต้องเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ซึ่งจะมีผลต่อการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ดังนั้น ส่วนราชการระดับกรมจะต้องกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรและแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายทราบ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางจุไร ร่มโพธิ์หยก)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐